

Số: 820 /CAVY
V/v báo cáo kết quả trả lời chất vấn tại
kỳ họp thứ 12 HĐND huyện

Việt Yên, ngày 14 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND huyện Việt Yên

Căn cứ Công văn số 93/CV-HĐND ngày 02/6/2023 của Văn phòng UBND-HĐND huyện Việt Yên về việc báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên khóa XX. Công an huyện Việt Yên báo cáo kết quả như sau:

1. Các giải pháp trong việc chỉ đạo nắm bắt tình hình, hoạt động của các quán bar, karaoke trá hình tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn:

- Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn sử dụng trái phép chất ma túy đến các cơ sở, yêu cầu chủ các cơ sở ký cam kết “*không hoạt động quá giờ được phép, không kinh doanh Khí N2O “bóng cười”, không để đối tượng lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở*”.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh “trá hình”.

- Phối hợp với các ngành chức năng trong tổ chức cấp phép kinh doanh gắn với việc kiểm tra điều kiện thực tế; tổ chức giám sát thi công xây dựng, kịp thời kiến nghị đình chỉ và xử lý vi phạm về xây dựng và thu hồi Giấy phép kinh doanh... đã kiến nghị UBND huyện đình chỉ hoạt động và yêu cầu các cơ sở buộc phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm đối với 05 cơ sở kinh doanh hoạt động “trá hình” gồm: H98, Bambo, Bin Coffee, Z.Club, Fly Club.

- Đối với các cơ sở có biểu hiện lợi dụng, gia cố phòng ốc để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt từ sớm, kiên quyết đấu tranh, bắt giữ xử lý, triệt phá không để các đối tượng lợi dụng hoạt động gây phức tạp về ANTT: Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã, đội nghiệp vụ thành lập Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi liên quan đến ANTT tại các khu vực có các quán bar, karaoke hoạt động.

- Đẩy mạnh phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT tại các khu vực nơi có cơ sở hoạt động để phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm: niêm yết công khai số điện thoại, đường dây nóng của Công an huyện, Công an xã đến nhân dân để phản ánh hoạt động của các cơ sở vi phạm; chỉ đạo, hướng dẫn

mô hình tự quản về ANTT thường xuyên tuyên truyền, vận động và giám sát các hoạt động tại quán bar trá hình.

Hiện tại, trên địa bàn huyện, các quán bar “trá hình” không còn hoạt động, một số quán đã chuyển đổi mục đích kinh doanh. Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn nắm tình hình; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

2. Tình trạng vi phạm trật tự, hành lang giao thông, vỉa hè diễn ra khá phổ biến tại một số tuyến đường QL37, khu vực Đình Trám, đường tỉnh 295B... gây mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến giao thông, trật tự trên địa bàn.

- Công an huyện phối hợp với các cơ quan Thông tấn báo chí: Trung tâm Văn hoá- Thông tin và Thể thao huyện; Báo Bắc Giang; Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang xây dựng 15 phóng sự, 21 bản tin, 32 bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Zalo, facebook... Tổ chức 10 buổi tuyên truyền các Công ty hoạt động trong KCN và cụm công nghiệp; cấp phát 23.000 tờ rơi, tờ gấp; 1000 cuốn cẩm nang kiến thức pháp luật giao thông; phối hợp với Huyện đoàn tổ chức 01 buổi tuyên truyền lưu động trên toàn địa bàn với khẩu hiệu “*An toàn giao thông, vì hạnh phúc của mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội*”; ký cam kết trên 400 lượt đối với các chủ doanh nghiệp, lái xe, chủ phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện trong việc chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; việc dừng, đỗ, đón trả khách đúng quy định đối với phương tiện xe khách, xe đưa đón công nhân, học sinh...; ký cam kết 130 hộ dân không được lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, bày bán hàng gây mất trật tự công cộng, trật tự đô thị.

- Tổ chức, huy động 270 lượt CBCS tham gia, bố trí 1.080 lượt phương tiện (xe ô tô, mô tô) tham gia tuần tra, kiểm soát. Lập biên bản xử lý vi phạm hành chính: 352 trường hợp. Thu nộp ngân sách nhà nước: 276 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; dừng, đỗ không đúng quy định; đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều; đỗ xe tại nơi có biển báo cấm dừng và đỗ xe; đỗ xe bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25m; đỗ xe ở lòng đường đô thị trái quy định của pháp luật; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường; đón, trả khách không đúng nơi quy định; đi vào đường cấm... và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý hàng rong trong khu công nghiệp: Lập biên bản 13 t/h; thu phạt NSNN: 5.150.000đ (*Năm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng*). Tước GPLX: 35 trường hợp. Tạm giữ: 71 mô tô.

- Công tác phối hợp với Phòng Quản lý đô thị; Đội Quản lý giao thông trật tự xây dựng và Môi trường huyện; UBND các xã, thị trấn xử lý các hành vi

vi phạm hành lang ATGT: giải toả 30m² dạng kiot; 312m² bán mái, mái tôn; thu giữ 160 biển quảng cáo các loại; cắt bỏ 120 cây, cành; 26m tường rào; trên 200 lượt lều quán bán hàng; thu 21 ô che; 14 cân điện tử... Phối hợp tham gia 21 buổi giải toả hành lang vỉa hè; lấn chiếm lòng, lề đường theo kế hoạch của UBND huyện.

- Phối với UBND các xã, thị trấn có tuyến đường sắt chạy qua vận động Nhân dân ký cam kết đối với 12 hộ gia đình về việc không tự ý mở hoặc mở rộng lối đi dân sinh qua đường sắt, tự bảo đảm an toàn khi đi qua đường sắt; không dùng vật liệu (đất) tự tạo lối đi dân sinh trong phạm vi đường sắt để không gây hư hỏng cho kết cấu hạ tầng đường sắt...

- Công an huyện đã phối hợp với Công ty đường sắt Hà Lạng thực hiện giải toả được 02 trường hợp xây lều, quán bán hàng tại Km38+400 phía trái tuyến đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn; nhắc nhở và yêu cầu 01 hộ gia đình ông Thân Văn Lưu (Km38+825) tự giác tháo dỡ hoàn trả lại hành lang an toàn giao thông đường sắt, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về an toàn giao thông đường sắt, không để TNGT đường sắt xảy ra.

- Rà soát, kiến nghị ngành chức năng khắc phục 05 vị trí nút giao, điểm đen, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT có nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn giao thông; tổ chức lắp biển báo (cấm dừng, đỗ xe, cấm bán hàng, cấm họp chợ) trên địa bàn.

Công an huyện Việt Yên báo cáo Văn phòng HĐND, UBND huyện tập hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá Nguyễn Văn Giang